



Thông báo này có phiên bản tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại: <https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 4 tháng 12 năm 2020

Tới: Các bên liên quan của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Chủ đề: Hợp đồng Hỗ trợ Nhân sự

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) đang tiếp tục xem xét tìm phương án để đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho các thân chủ bị khuyết tật trí tuệ và phát triển nếu xảy ra trường hợp COVID-19 bùng phát trong một hộ gia đình.

Là một phần của nỗ lực liên tục này, ODDS sẽ sớm phát hành Đơn Yêu cầu đăng ký (Request for Application, hoặc RFA) cho các bên cung cấp dịch vụ mà làm việc với những thân chủ bị nghi ngờ là nhiễm, bị cho là dương tính với COVID-19 hoặc đã mất nhân viên do COVID-19. Do có nhu cầu hỗ trợ nhân sự cấp thiết này, các bên cung cấp quan tâm có thể liên hệ với Heather Smith, [HEATHER.M.SMITH@dhsosha.state.or.us](mailto:HEATHER.M.SMITH@dhsosha.state.or.us).

Các bên cung cấp đang được yêu cầu cung ứng Chuyên viên Hỗ trợ Trực tiếp (Direct Support Professional, hoặc DSP) để phục vụ thân chủ tại tư gia, và những người bị nghi ngờ, được đoán là dương tính hoặc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong các nhà chăm sóc tập thể và nhà nuôi dưỡng hoạt động 24h, theo xác định của ODDS. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các bên cung cấp mà sở hữu một nhà tập thuê chưa ai thuê, hoặc đang cho thuê để làm nơi tạm trú cho các thân chủ trong thời gian ít nhất sáu tháng cũng nên đăng ký.

Đối với RFA này, ODDS sẽ trả cho bên cung cấp mức phí \$1600 một tuần cho mỗi DSP được chỉ định. Nếu bên cung cấp có thể cung ứng một ngôi

nhà trống, ODDS sẽ trả số tiền thuê lên đến tối đa là \$3,000 mỗi tháng cho ngôi nhà đó.

Tất cả các bên cung cấp hiện tại của ODDS, hoặc bất cứ cơ quan/tổ chức nào sẵn sàng hội đủ điều kiện để nhận tài trợ Medicaid và cung cấp dịch vụ ở Oregon cũng đều có thể tham gia RFA.

Chi tiết về RFA này sẽ sớm được đăng tải tại: <http://orpin.oregon.gov>.

Cảm ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị đang làm để giữ cho bản thân, gia đình và các thân chủ bị I/DD ở Oregon được an toàn và khỏe mạnh trong thời gian này.

Trân trọng,



Lilia Teninty  
Giám đốc  
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

*Các thông điệp trước đây của Giám đốc được đăng trên*  
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OrebODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711.